

จากหนังสือพิมพ์...

# เสียง INDEPENDENCE NEWS เสรีภาพ

หนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 329 ประจำปีกษหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ราคา 10 บาท

## จีศึกษาจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดสัมมนา "ผู้คนแผ่นดินและผืนน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" โดยมีนักวิชาการชื่อดังเข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม กรรมการมูลนิธิโตโยต้า แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงกำลังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกและร่วมใช้น้ำโขงกับกลุ่มประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วย และในการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งล่าสุดที่กรุงเวียงจันทน์สปป.ลาว ที่ผ่านมานี้ ผู้นำจีนและอาเซียน ได้ตกลงกันใน "อาเซียนจีน เอฟทีเอ" กันว่าจะลดภาษีนำเข้าสินค้าทุกชนิดให้เหลือ 0% ในปี 2010 โดยในปี 2007 มีการเลิกภาษีนำเข้าสินค้า 11 สาขา ก่อน คือสิ่งทอ รถยนต์ และจะมีการประสานเศรษฐกิจร่วมกันมากขึ้นต่อไปด้วย

อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ นักวิชาการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านประเทศจีน กล่าวว่า ประเทศจีนใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ 19 เท่า ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยจีนอยู่ในขั้นที่ดีเลิศ เพราะไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่จีนยอมรับว่าเป็นพี่น้องกัน แต่หากมองในแง่ของเศรษฐกิจยังถือได้ว่าจีนยังคงเป็นตลาดลึกลับที่เอกชนรายใหญ่ของไทยเข้าไปลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แม้แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี หรือกลุ่มสหพัฒน์ ก็ยังล้มลุกคลุกคลาน

อาจารย์วิโรจน์ กล่าวอีกว่า สาเหตุเพราะนักลงทุนไทยยังไม่บรรลุคำว่า "รู้เขารู้เรา" โดยตนได้ศึกษาพบว่า ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี และตลอดระยะเวลาดังกล่าวก็ปิดประเทศมาโดยตลอดเพิ่งจะเปิดประเทศเพียงแค่ 2-3 ครั้งคือเมื่อ 2,000 ปีก่อน เมื่อเปิดรับพระพุทธศาสนาและปี 1845 เมื่อเกิดสงครามฝิ่นกับชาติตะวันตกหลังเปิดประเทศได้ประมาณ 100 ปี จีนก็ปิดประเทศในยุคประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง กระทั่งมาเปิดเป็นครั้งสุดท้ายในยุคประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง หรือประมาณ 25 ปีที่ผ่านมาเอง

"แม้จีนจะพัฒนาประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองแต่เขาก็เพิ่งเปิดประเทศ ดังนั้นการจะเข้าไปลงทุนจึงต้องศึกษาและมีความระมัดระวังให้มากเรารู้จักเพียงแค่ประเทศในอุษาคเนย์หรือพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม แต่เราไม่รู้จักจีนพอ เราไม่มีใครรู้เรื่องจีนวิทยา เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรจึงปิดประเทศแต่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก" อาจารย์วิโรจน์ กล่าวและว่า ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ตื่นตัวในการศึกษาเรื่องจีน

ด้านนายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่า หอการค้าเคยเสนอไปยังรัฐบาลหลายครั้งให้มีการเพิ่มตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีความชำนาญเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจีนขึ้นมามาก 1 ตำแหน่ง เพื่อศึกษาและสร้างความสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีมาตรการใด ๆ ทั้งนี้ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องการค้ากับจีน เรื่องการไม่รู้ลึกซึ่งถึงระบบภายในของจีนการเปิดการค้าเสรีผัก-ผลไม้ หรือเอฟทีเอ เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าภายในจีนมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเกษตรกร 13% จึงทำให้สินค้าผัก-ผลไม้ไทยที่ส่งไปจีนไม่ได้ลด 0% ตามเป้าเอฟทีเอ และยังคงมีราคาสูงเช่นเดิม

นายเสริมชัย กล่าวอีกว่า ยังมีกฎหมายจีนอีกหลายฉบับที่เราไม่รู้และเสี่ยงต่อการลงทุน เช่น การที่จีนห้ามนำเงินตราออกนอกประเทศเกินกำหนด เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องจีนให้มากเพราะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังขยายการค้าลงใต้ผ่านเชียงราย ในอนาคตถนนสายจีน-สปป.ลาว-เชียงราย จะแล้วเสร็จในปี 2550 ส่วนถนนในพม่าสร้างเสร็จแล้ว เส้นทางทางเรือในแม่น้ำโขงก็สามารถใช้การได้ดีเรื่อยๆ.